



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สภากัญญา กลางณรงค์ โทร. ๑๑๒, ๑๑๓
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๒๖ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรียน ประธาน กสทช.

สืบเนื่องจากที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและมีมติในสองวาระ (วาระ ๕.๙ และ ๕.๑๔) ซึ่งดิฉันมีความเห็นต่างจากที่ประชุมและ ขอสงวนความเห็นมติดังประชุม กสทช. ในวาระดังกล่าว โดยมีเหตุผลและความเห็นประกอบ ดังนี้

๑. วาระ ๕.๙ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป

ดิฉันเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ และเห็นว่าเนื้อหารายการในกิจการโทรทัศน์ที่กำหนดไว้รวมเจ็ดรายการนั้นเป็นเนื้อหาที่ควรได้รับหลักประกันการแพร่ภาพในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปหรือฟรีทีวี เพื่อให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามสภาพข้อเท็จจริงของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมักมีรายการแข่งขันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถนำมาแพร่ภาพผ่านฟรีทีวีได้ครบถ้วน

ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับชมการแข่งขัน ที่ฟรีทีวีมิได้นำมาแพร่ภาพหรือมีข้อจำกัดในการนำมาแพร่ภาพให้ครบถ้วนผ่านช่องทางอื่นๆ ตลอดจนเพื่อมิให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้ประกอบการไม่ใช่คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะนำเสนอเนื้อหาการแข่งขันที่ฟรีทีวีมิได้มีการนำเสนอ จึงเสนอให้แก้ไขชื่อร่างประกาศ ดังนี้ “ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ต้องให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป” และแก้ไขร่างประกาศข้อ ๓ “...ให้รายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของประกาศนี้ถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่ต้องสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น”

๒. วาระ ๕.๑๔ การส่งข้อหาหรือเกี่ยวกับการมอบอำนาจของ กสทช. ให้ กสท. และ กทค. พิจารณาออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งใดๆ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการแทน กสทช. ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดิฉันเห็นว่าต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมอบอำนาจของ กสทช. ให้ กสท. และ กทค. พิจารณาออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดๆ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการแทน กสทช. ทั้งนี้ในระหว่างที่ยังไม่มีการส่งข้อหาหรือให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น หรือในกรณีที่ กสทช. ยังไม่มีมติเกี่ยวกับ

/การมอบอำนาจ ...

การมอบอำนาจดำเนินการให้แก่ กสท. หรือ กทค. อย่างชัดเจน ให้ถือว่าการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในทุกกรณียังเป็นอำนาจของ กสทช. และกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิ์ที่จะแสดงจุดยืนต่อสาธารณะ หรือเสนอวาระใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่เพื่อให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาได้ แม้ว่าจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ กสท. หรือ กทค. ก็ตาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้นำมติและความเห็นเพิ่มเติมของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. และเผยแพร่ต่อสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์)

กสทช.